



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๕๐๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน และสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรธณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอริยา กัณฑ์วงค์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิรต์สมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

นายภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกจัน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มุลอาษา	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ วางแผนการดำเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของขวัญ

นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวชุลีกร เพชรทองบุญ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวปัทมา กรีถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวมณิชา พงษ์โต	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครู	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา	ครู	กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครู	กรรมการ
นายกวีศรา หงษ์ศรีจันทร์	จนท.การเงินและบัญชี	กรรมการ
นางพรรณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดหาของขวัญจากผู้มีอุปการะคุณกับทางโรงเรียน

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนของขวัญ

นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครู	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		กรรมการ
นางสาวกานติชา สหนนท์ชัยกุล	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับสลากของขวัญ

๒. รับลงทะเบียน

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายธนพล สูงกลาง	ครู	กรรมการ
นางสาวณุดา แก้วพาณิชย์	ครู	กรรมการ

นางสาวเมธาวี จันทระประภา	ครู	กรรมการ
นักศึกษาศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		กรรมการ
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประสานงานกับผู้รับเหมาร้านอาหาร

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ

นายภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสุคนธา ฌรงค์เดชา	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอน ดำเนินการพิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

นายเกษม เมาลิทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโกศิ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
ลูกจ้างชั่วคราว-นักการภารโรงทุกคน		กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** จัดสถานที่บนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นายพีระศิลป์ เอกฉิน	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลั่น	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรี บัวอาจ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธนภุต ว่องธัญญาภรณ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. ประสานงานเรื่องแสง สี เสียง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๒. จัดทำการจับรางวัลพิเศษแบบ Online ขึ้นหน้าจอ LED
๓. จัดทำป้ายขึ้นหน้าจอ LED ในทีมงาน อาชีพในฝัน และใช้ข้อความว่า



กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
โรงเรียนบางปะอิน “ราชนครินทร์ ๑”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครู	กรรมการ
นางสรโรชา ชันธวี	ครู	กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครู	กรรมการ
นายพิทยา ขุนน้อย	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดงาน

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม รายงานการใช้งบประมาณการจัดงาน

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายวรพล ภาคไพรี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กัณนิดา	ครู	กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวนภัทรวรรณ ชนชนะชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชฌมณต์ ทิพย์สง	ครู	กรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครู	กรรมการ
นายพิทยา ขุนน้อย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว	ครูช่วยสอน	กรรมการ

นางสาวเนตรณภัทร อันเตวาสิก	น.ศ.ฝึกประสบการณ์ฯ	กรรมการ
นางสาวสุทธิดา ลัดดาอ่อน	น.ศ.ฝึกประสบการณ์ฯ	กรรมการ
นางสาวปิยะเนตร สุวรรณศรี	น.ศ.ฝึกประสบการณ์ฯ	กรรมการ
นายกันตพน วาทะพุกณะ	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดการแสดงประกอบเพลง ๒ ชุดการแสดง

คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล

นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรม

๒. สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

๓. ออกหนังสือเชิญแขกผู้มาร่วมงาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

กำหนดการ

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

- ๑๖.๐๐ น. ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
- ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. รับลงทะเบียนของขวัญ
- ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. การแสดงจากตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
จับสลากของขวัญปีใหม่
- ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ กล่าวอวยพรปีใหม่
นายคมสันต์ เปี่ยมชูชาติ กล่าวอวยพรปีใหม่
จับสลากของขวัญพิเศษ

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม